
๑ 

รายงานการประชุม 
สภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ครั้งที่ 1 
วันที่  26 ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5   เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (อาคารใหม่) 

 

ผู้เข้าประชุม 

 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

 
ลำดับที่ 

 

 
ชื่อ – สกุล 

 
ตำแหน่ง 

 
ลายมือชื่อ 

 
หมายเหตุ 

- - - - - 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ ์ ประธานสภาฯ รัฐพงศ์  ไกรวงศ์  
๒ นายชำนาญ  ขนอม รองประธานสภาฯ ชำนาญ  ขนอม  
๓ นายธวัชชัย  ไชยเทพ เลขานุการสภาฯ ธวัชชัย  ไชยเทพ  
๔ นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์ สท.เขต 1 บดี  มหาศักดิ์พันธ์  
๕ นายณัทธร  ก๋งหวั่น สท.เขต 2 ณัทธร  ก๋งหวั่น  
๖ นายสุทัศน์  ทองจันทร์ สท.เขต 2 สุทัศน์  ทองจันทร์  
๗ 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

นายสุรพงค์  ฉายากุล 
นายวัชระ  วิชัย 
นางสาวผุสดี  รอดทัพ 
นายสุรภาพ  พิชัยฤกษ์ 
นายมาโนช  เสือทอง 
นายมีสุข  หวังวิวัฒนา 
นายธีระพล  อังคณานนท์ 

สท.เขต 1 
สท.เขต 2 
สท.เขต 2 
สท.เขต 1 
สท.เขต 2 
สท.เขต 1 
สท.เขต 1 

สุรพงค์  ฉายากุล 
วัชระ  วิชัย 
ผุสดี  รอดทัพ 
สุรภาพ  พิชัยฤกษ์ 
มาโนช  เสือทอง 
มีสุข  หวังวิวัฒนา 
ธีระพล  อังคณานนท์ 

 

     



๒ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

นายไมตรี  พรหมพิชิต 
นางสุภี  สมทรง 
นายมนัส  ใจเหมาะ 
นายรักเกียรติ์  ทองจันทร์ 
นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ 
นางจันทิรา  พูนนวล 
นางสาวกรรณิกา  เพ็ญจันทร์ 
นายจิรวัฒน์  สงสุรินทร์ 
นางอรุณวรรณ  ทองคำด ี
นายภานุวัฒน์  พัฒนะอานนท์ 
นายชูพงค์  ทองเต็ม 
นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิโชติ 
ส.อ.เกริกฤทธิ์  บริบูรณ์ 
นายเลิศเชาว์  ชูพันธ์ 

 นายกเทศมนตรี 
 รองนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายก 
หน.สำนักปลัดฯ 

ผอ.กองคลัง 
ผช.ผญบ.ม.7 
นายช่างโยธา 
จพง.ธุรการ 

ผช.ผญบ.ม.12 
ผญบ.ม.6 

ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ 
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา 

ผญบ.ม.2 

ไมตรี  พรหมพิชิต 
สุภี  สมทรง 
มนัส  ใจเหมาะ 
รักเกียรติ์  ทองจันทร์ 
จักรกฤษณ์  อังคณานนท์ 
จันทิรา  พูนนวล 
กรรณิกา  เพ็ญจันทร์ 
จิรวัฒน์  สงสุรินทร ์
อรุณวรรณ  ทองคำดี 
ภานุวัฒน์  พัฒนะอานนท์ 
ชูพงค์  ทองเต็ม 
พัชรินทร์  ฤทธิโชติ 
เกริกฤทธิ์  บริบูรณ์ 
เลิศเชาว์  ชูพันธ ์

 

     



๓ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

นายธวัชชัย  ไชยเทพ    เรียนเชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และอ่านประกาศสภา  
   เลขานุการสภาฯ    เทศบาลตำบลอ่าวขนอม เรื่อง การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
    ประจำปี พ.ศ. 2565 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ได้กำหนดสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ในวันที่ ๑ – 30 ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖5 นั้น 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ 
2๒ จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ ๑ - 30 ธันวาคม ๒๕๖5  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2565  นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  
 

ประธานสภาฯ   เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุมครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

ประธานสภาฯ 2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สมัยวิสามัญ  
สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 
สมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ  

 

มติที่ประชุม รับรอง  12 ท่าน  
     

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี 
          

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 

ประธานสภาฯ  5.๑ พิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
      5.1.1 แผนงาน การศึกษา งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล งานสำนักงาน) จำนวน 1 เครื่อง  
เป็นเงิน 22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) ขอเชิญผู้บริหารได้
เสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาครับ 



๔ 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
   นายกเทศมนตรี  ด้วยกองการศึกษา  มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
    สำรองไฟ  เพ่ือใช้ในงานการศึกษา  ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  จึงมีความ
    จำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื่องจากไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ    
    แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ค่า
    ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
    ประมวลผล  งานสำนักงาน  ราคา 22,000 บาท สำหรับรายละเอียดผมจะ
    ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงเพิ่มเติม จึงขอเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาด้วย 
    ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงต่อสภาฯ เพ่ิมเติมด้วยครับ 

ส.อ.เกริกฤทธิ์  บริบูรณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา   ด้วยกองการศึกษา  มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
    สำรองไฟ  เพ่ือใช้ในงานการศึกษา  ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  จึงมีความ
    จำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื่องจากไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ    
    แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ค่า
    ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
    ประมวลผล  งานสำนักงาน  ราคา 22,000 บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  สำหรับงานสำนักงาน   
     เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 * (จอแสดงภาพขนาด

    ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท  
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) และ 
12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max 
Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 
1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ดีกว่า ดังนี้  
1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ  
3) มี หน่ วยประมวลผลเพ่ื อแสดงภาพที่ มี ความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  



๕ 

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 
 GB  

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 
TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 
1 หน่วย  
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย  
- มี ช่ อ ง เชื่ อ ม ต่ อ ร ะ บ บ เค รื อ ข่ า ย  ( Network Interface)  แ บ บ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์  
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย 
 โดยโอนลดจาก แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
งบบุคลากร เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท  เงินเดือนข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  หน้า 61/148  ตั้งไว้ 1,050,480.- บาท  คงเหลือ  
888,840.-บาท  โอนลดครั้งนี้  22,000.-บาท ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน 
โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอแจ้งให้
ทราบแค่นี ้ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12  ท่าน 

ประธานสภาฯ   5.1.2 แผนงาน การศึกษา งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
    งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) 
    จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500.- บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ขอเชิญ
    ผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ ครับ 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
    นายกเทศมนตรี  ด้วยกองการศึกษา  มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
    สำรองไฟ  เพ่ือใช้ในงานการศึกษา  ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  จึงมีความ
    จำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื่องจากไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ    
    แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ค่า
    ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง
    เป็นเงิน 2,500.- บาท สำหรับรายละเอียดผมจะ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
    ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม จึงขอเสนอสภาฯ เพ่ือพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงต่อสภาฯ เพ่ิมเติมด้วยครับ 

 



๖ 

ส.อ.เกริกฤทธิ์  บริบูรณ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน
หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา  ด้วยกองการศึกษา  มีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง
    สำรองไฟ  เพ่ือใช้ในงานการศึกษา  ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  จึงมีความ
    จำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
    ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  เนื่องจากไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ    
    แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบลงทุน  ค่า
    ครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
    ราคา 2,500.-บาท จำนวน 1 เครื่อง 
                  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)  
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาท ี โดยโอนลดจากแผนงาน
การศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวด 
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภท เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น  หน้า 61/148  ตั้งไว้ 1,050,480.- บาท  คงเหลือ  888,840.-
บาท  โอนลดครั้งนี้ 2,500.-บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 “ข้อ ๒7 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทำให้ 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจ อนุมัติของสภาท้องถิ่น” ขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านจะสอบถามบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12  ท่าน 
 

ประธานสภาฯ                 5.1.3 แผนงาน บริหารทั่วไป งาน วางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน 
    หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ 
    โน๊ตบุ๊ก) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
    ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาต่อไปครับ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
   นายกเทศมนตรี  ด้วยงานประชาสัมพันธ์  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีความประสงค์
    จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพ่ือใช้ในงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
    ตำบลอ่าวขนอม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่มีการตั้ง
    งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
    วิชาการ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่อง 
    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับงานสำนักงาน  ราคา 16,000.- บาท จำนวน 
                 1 เครื่อง สำหรับรายละเอียดผมจะ ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ได้ชี้แจง 
    เพ่ิมเติม จึงขอเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยครับ 
 



๗ 

น.ส.พัชรินทร์  ฤทธิโชติ  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกทุกท่าน
ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ  ด้วยงานประชาสัมพันธ์  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีความประสงค์
    จะจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพ่ือให้ในงานประชาสัมพันธ์ของเทศบาล
    ตำบลอ่าวขนอม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องโอนงบประมาณรายจ่าย 
    งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากไม่มีการตั้ง
    งบประมาณไว้ในเทศบัญญัติ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและ
    วิชาการ  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่อง 
    คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับงานสำนักงาน  ราคา 16,000.- บาท จำนวน
    1 เครื่องเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  สำหรับงาน 
    สำนักงาน   

คุณลักษณะพื้นฐาน  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง  (CPU)  ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  (2 core)       
และ 4 แกนเสมือน (4 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max 
Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.5 GHz จำนวน 
1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB  
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 
หน่วย  
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว  
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/ 
1000 Base-T หรือดีกว่า แบบ ติดตั้งภายใน ( Internal) หรือภายนอก 
(External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 
- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
โดยโอนลดจาก แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  งบ
ดำเนินงาน  ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 
40,000.-  บาท  คงเหลือ  40,000.- บาท โอนลดครั้งนี้  16,000.- บาท 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2563  “ข้อ ๒7 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ 



๘ 

คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” ขอแจ้งให้ทราบแค่นี้  ขอบคุณคะ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ  12   ท่าน 
 

ประธานสภาฯ   5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบโค่นต้นยางนา จำนวน 2 ต้น หมู่ที่ 4  
    ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอ
    ต่อสภาฯ เพื่อจารณาครับ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับการ 
   นายกเทศมนตรี   พิจารณาให้ความเห็นชอบโค่นต้นยางนา จำนวน 2 ต้น หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม 
    อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น เนื่องจากชาวบ้านที่ใช้เส้นทาง
    บริเวณนี้มีความกังวลกลัวจะเกิดอันตรายจากต้นยางล้ม เนื่องจากต้นยางมี
    ขนาดใหญ่ เวลาลมพัด หรือฝนตกอาจเกิดอันตรายแก่ชาวบ้านบริเวณ 
    ดังกล่าวและผู้ที่สัญจรไปมา จึงขอเสนอสภาฯ เพื่อพิจารณาด้วย ขอบคุณ
    ครับ 
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมบ้างขอเชิญครับ 
 

นายจิรวัฒน์  สงสุรินทร ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
      นายช่างโยธา  สืบเนื่องจากทางประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลขนอม ได้จัดประชุมประชาคม
    เรื่องต้นยางนา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านหน้าด่าน เรื่อง
    ต้นยางนา 2 ต้น หน้าร้านดวง มีปัญหาการสัญจร โดยชาวบ้านที่ได้ใช้ 
    เส้นทางนี้ มีความเสี่ยงกันอย่างมากในช่วงที่ลมพัดแรง กลัวต้นไม้ล้มทำให้
    เกิดอันตรายได้ ซึ่งในที่ประชุมเห็นด้วยกับการโค่นต้นยางนา 2 ต้น ตอนนี้ 
    ทางกองช่างได้จัดเตรียมเอกสารที่จะต้องยื่นเสนอไปที่ป่าไม้ที่ 12 เอกสารที่
    ต้องใช้ ประกอบด้วย เอกสารคำขอตัดต้นไม้ยางนา รายละเอียดโครงการ มี
    แบบแปลน แผนผังโครงการ แผนที่ และตำแหน่งพิกัดต้นไม้ที่ตั้งอยู่ ภาพถ่าย 
    ประชาพิจารณ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และความเห็นชอบของสภาฯ เพื่อจะได้ยื่นให้
    ป่าไม้ที่ 12 ต่อไปครับ 
 

ประธานสภาฯ   ผมอยากถามว่า มติสภาฯ ในครัง้นี้ แค่เอามติของสภาฯ ไปขอยื่นเรื่องเพ่ือ
    ดำเนินการต่อไปใช่หรือไม่ครับ  
 

นายจิรวัฒน์  สงสุรินทร ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
     นายช่างโยธา   แค่เอามติของสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ตัด เพ่ือยื่นเรื่องไปขอตัดจากป่าไม้ที่ 12 
    อีกครั้งหนึ่งครับ  
 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 
  

มติที่ประชุม   เห็นขอบ 12 ท่าน 
 
 



๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ   6.1 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
    ตำบลอ่าวขนอม ประจำปี พ.ศ.2565 ขอเชิญผู้บริหารได้แจ้งให้สภาฯ 
    ทราบครับ  
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ตามท่ี 
   นายกเทศมนตรี   นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของ
    เทศบาลต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ซึ่งได้กำหนดนโยบายการบริหาร
    ราชการไว้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาด้วย 5 นโยบาย ดังนี้ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
2. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5. การพัฒนาองค์กรเทศบาล  

โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นรวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการ
ของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้  
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มี
ความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้มุ่งแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 และวรรค 6 
บัญญัติ ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ประจำปี พ.ศ. 2565 
ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ก็ได้ส่งให้ท่านสมาชิกไปแล้ว ขอบคุณมากครับ 

 

ประธานสภาฯ   6.2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -
    2565) ประจำปี 2565 ขอเชิญผู้บริหารได้แจ้งต่อสภาฯ ครับ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต  เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
    นายกเทศมนตรี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61  
    หมวด 6  ข้อ  29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
    ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  ได้ดำเนินการติดตามและรายงานผล
    การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี 
    พ.ศ. ๒๕๖5  และประกาศผลผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น ฯ  ไปแล้วเมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  2565       

    ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอรายงานผลการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจำปี  พ.ศ. 



๑๐ 

    ๒๕๖5  ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม สำหรับรายละเอียดต่างๆ ผมจะให้
    ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบได้ชี้แจงเพ่ิมเติมด้วยครับ 
 

นางสาวพัชรินทร์  ฤทธิโชติ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
    ผอ.กองยุทธศาสตร์ฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. ๒๕61  
    หมวด 6  ข้อ  29 (3) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
    ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม  ได้ดำเนินการติดตามและรายงานผล
    การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี 
    พ.ศ. ๒๕๖5  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ฯ  ไปแล้วเมื่อวันที่ 15  พฤศจิกายน  2565       

    ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงขอรายงานผลการติดตาม
    และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจำปี  พ.ศ. 
    ๒๕๖5  ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
    ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5   เทศบาลตำบลอ่าว
    ขนอมได้ดำเนินการไป 43  โครงการ  จากโครงการทั้งสิ้น 120  โครงการ  
    คิดเป็นร้อยละ 35.83  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ทั้งสิ้น 11,205,108.50 
    บาท   ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร  รายงานผลการติดตาม 
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  ประจำปี  พ.ศ. 
    ๒๕๖5  ที่ทุกท่านได้รับ 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม
    ได้เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖5  มีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร
    นำไปพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

1. การดำเนินโครงการควรพิจารณาความสำคัญตามความจำเป็นและเร่งด่วน
และโครงการที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนก่อน 
2. เน้นการจัดทำโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. ให้ทางเทศบาลเน้นกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมผู้สูงอายุ ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน 
4. เทศบาลควรเน้นมาตรการป้องกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ในพ้ืนที่ เช่น การติดตั้งป้ายเตือน และสัญญานไฟกระพริบ (บริเวณสี่แยก
คอนโด และทางแยกอ่ืน) 
ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นและผลให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรม



๑๑ 

สาธารณะ  ตามหนังสือกระกรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086  ลง
วันที่   19  สิ งหาคม  2565   ข้อ 15 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นข้อ 15.2  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี  โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมี
ความเห็นแล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้
ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม และข้อ 15.8.3 กำหนดให้แจ้งสภา
ท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งผลการให้คะแนนการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลให้
คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม (รายละเอียดตาม
เอกสารที่ท่านได้รับ) ดิฉันขอแจ้ง ในข้อ 6.3 ไปด้วยเลยนะคะ 

    6.3 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 
  26, 27 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน
  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
  ประจำปี และให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ปิด 
  ประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
  ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ
  วัน กระทรวงมหาดไทย ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการใช้แผนพัฒนา
  ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือ
  กิจกรรมสาธารณะ  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 
  6086  ลงวันที่  19  สิงหาคม  2565  ข้อ 10 การจัดทำแผนดำเนินงาน 
  ข้อ 10.3.3 การเปิดเผยแผนการดำเนินงาน กำหนดให้แจ้งสภาท้องถิ่นทราบ
  ด้วย ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าวข้างต้น จึง
  ขอแจ้งต่อสภาเทศบาลตำบลอ่าวขนอม เทศบาลตำบลอ่าวขนอม ได้จัดทำ
  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        เพ่ือแสดงถึง
  รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด 
  ในพ้ืนที่ของเทศบาลตำบลอ่าวขนอมประจำปี โดยได้ประกาศใช้ไปแล้ว เมื่อ
  วันที่ 12  ตุลาคม  2565 (รายละเอียดตามเล่มแผนการดำเนินงานประจำปี
  งบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ท่านได้รับ) ขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ ขอบคุณคะ 



๑๒ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องใดบ้างขอเชิญครับ 
 

นายชำนาญ  ขนอม เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
      สท.เขต 2  ผมขอแจ้งเรื่องความเดือนร้อนของชาวบ้านหมู่ที่ 13 เขื่อนพังเนื่องจากเกิด

ฝนตกหนักท่ีผ่านมาหลายรอบความเสียหายเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ อยากให้ผู้บริหาร
เข้าไปตรวจสอบด้วย เรื่องประปาหมู่บ้านเสีย ขอให้ผู้บริหารเข้าไปตรวจสอบ
และแก้ไขด้วยครับ อีกเรื่องคือเรื่องความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผม
ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่หนองบัวลำภู อยากให้ติดกล้องวงจรปิด 
และจัดทำป้ายข้อห้ามต่างๆ ให้ชัดเจน ขอให้ผู้บริหารเร่งดำเนินการด้วยครับ 
ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกหรือผู้เข้าประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องใดอีกบ้างขอเชิญครับ 
 

นายไมตรี  พรหมพิชิต เรียนประธานสภาฯ สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน สำหรับ 
   นายกเทศมนตรี  เรื่องเข่ือนผมได้ให้กองช่างไปสำรวจมาแล้ว ก็ขอให้ไปสำรวจอีกครั้งแล้วมา

รายงานผมด้วย เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผมก็ได้เร่งให้ทางศูนย์และกอง
การศึกษาเร่งดำเนินการหางบประมาณอยู่ครับ ส่วนเรื่องประปาหมู่บ้านผม
จะให้ทางกองช่างเข้าไปสำรวจอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกหรือผู้เข้าประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องใดอีกบ้างขอเชิญครับ 
 

นายมีสุข  หวังวิวัฒนา เรียนท่านประธานสภาฯ เพื่อนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
        สท.เขต 1  จากการประชุมครั้งที่แล้ว เราได้มีการปรับแก้ไขไฟหน้าตลาดสี่แยก ผมอยาก

ให้เปลี่ยนใช้ไฟสีขาวจะได้สว่างมากกว่าเดิมครับ อีกเรื่องใกล้จะถึงปีใหม่แล้ว
ผมว่าถนนอัครวิถียังมีขยะเยอะมาก ขอฝากผู้รับผิดชอบด้วยครับ 

 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกหรือผู้เข้าประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องใดอีกบ้างขอเชิญครับ 
 

นายจักรกฤษณ์  อังคณานนท์ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน 
      หวัหน้าสำนักปลัดฯ   สำหรับการรักษาความสะอาดก็ต้องยอมรับว่าถนนอัครวิถีขยะเยอะจริงๆ 

เนื่องจากคนงานมีไม่เพียงพอ ตอนนี้เรามีอยู่แค่ 2 คน ถ้าอยากให้เพียงพอก็
ต้องจ้างเหมาคนงานเพ่ิม และเรื่องการจัดงานเคาท์ดาวน์มีหลายคนได้
สอบถามว่ายังจัดอยู่หรือไม่ เรายังจัดครับเพราะไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดจัดแต่
อย่างใด งบประมาณท่ีใช้ในการจัด งบของเทศบาลเอง 50,000.- บาท โรง
แยกก๊าซธรรมชาติขนอม 50,000.- บาท เงินสมทบจากชมรมผู้สูงอายุ ดังนี้ 
บริษัทผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด 200,000.- บาท  บริษัท FBS 20,000.- 
บาท ธุรกิจในเครือเนินเทวดา 10,000.- บาท สมาคมท่องเที่ยวขนอม 
10,000.- บาท  ขอแจ้งให้ทราบแค่นี้ ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกหรือผู้เข้าประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องใดอีกบ้างขอเชิญครับ 
   

 
 



๑๓ 

นายสุทัศน์  ทองจันทร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ผมขอถาม             
       สท.เขต 2  เรื่องบริณตลาสดสี่แยกเนื่องจากใกล้จะปีใหม่แล้ว ผู้บริหารมีนโยบายจะล้าง

ถนนบริเวณตลาดสี่แยกหรือไม่ครับ ถ้าจะจัดทำวันไหน สมาชิกพร้อมจะมา
ช่วยครับ 

 

ประธานสภาฯ ขอเชิญผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกด้วยครับ  
 

นายมนัส  ใจเหมาะ  เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน โดย 
รองนายกเทศมนตรี  ปกติเราจะทำความสะอาดตลาดกันทุกวันพุธอยู่แล้วครับ และวันพุธที่จะถึงนี้

 ก็จะทำกันอีกประมาณช่วงค่ำๆ ขอเชิญสมาชิกมาร่วมได้ครับ 
 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกหรือผู้เข้าประชุมท่านใดจะแจ้งเรื่องใดอีกบ้างขอเชิญครับ  
 

นายวิจิตร  ชัยหาญ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  
   นายช่างไฟฟ้า  เรื่องไฟฟ้าบริเวณตลาดสี่แยก ผมขอเช็คหลอดไฟก่อน ถ้ามีพร้อมผมจะ

เปลี่ยนให้ครับ 
 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะแจ้งเรื่องใดอีกบ้าง ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา  11.00   น. 
 

(ลงชื่อ)      ธวัชชัย  ไชยเทพ       เลขานุการสภาฯ  
                                                         (นายธวัชชัย  ไชยเทพ) 
                                                                        ผู้จดรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

(ลงชื่อ)     ธีระพล  อังคณานน์  
        (นายธีระพล  อังคณานนท์)   
 

(ลงชื่อ)  บดี  มหาศักดิ์พันธ์ 
        (นายบดี  มหาศักดิ์พันธ์)    
 

(ลงชื่อ)     มาโนช  เสือทอง 
          (นายมาโนช  เสือทอง)    
 

(ลงชื่อ)        ผุสดี  รอดทัพ 
           (นางสาวผุสดี  รอดทัพ)  
  

 (ลงชื่อ)    สุทัศน์  ทองจันทร์                                                                        

              (นายสุทัศน์  ทองจันทร์) 
 

(ลงชื่อ)        มีสุข  หวังวิวัฒนา 
         (นายมีสุข  หวังวิวัฒนา) 

     (ลงชื่อ)    รัฐพงศ์  ไกรวงศ ์                   ประธานสภาฯ 
               (นายรัฐพงศ์  ไกรวงศ)์ 

         ผู้ลงนามรับรอง  



๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


